

Purihin Natin Ang Panginoon!

Isinaayos ni Watson Goodman



Walang Bayad — Hindi ipagbibili

PURIHIN NATIN ANG PANGINOON!

Hinamon ako ng Panginoon na Magtalaga ng 15 minuto bawat araw para lang Purihin Siya. Nakita ko na ako ay naging higit na maligaya at lalong mapagtagumpay na Kristiyano.

Huwag po lamang basahin ang libretang ito. Gamitin ito bilang gabay para sa mas malalim, taus-pusong papuri sa ating Kamanghamangha at Buhay na Dios. Pumili ng mga bahagi ng mga kasulatang ito tuwing umaga at manahan ka sa papuri sa harapan ng Panginoon. Hayaan mong ang Papuri sa Kanya ay maging tuloytuloy at buhay na pag-uugali.

Sumapi sa Pandaigdigang Samahan ng Nagpupuri

Hinamon ako ng Panginoon na sabihin sa isang milyong tao sa lahat ng mga bansa sa buong mundo na purihin Siya ng 15 minuto araw-araw. Siyasatin natin ang ating mga pangunahing gawain. Ano pa nga ba ang mas mahalaga kaysa sa taus-pusong papuri sa ating Hari ng mga hari? Isa ka ba sa isang milyong ito?

—Watson Goodman (1920-2002)

PURIHIN ANG PANGINOON NG NAG-UUMAPAW NA KAGALAKAN!

Kayo'y mangatuwa sa Panginoon, at mangagalak kayo, kayong mga matuwid. At magsihyaw kayo ng dahil sa kagalakan kayong lahat na matuwid sa puso.

—Awit 32:11

At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. . . . At ang mga alagad ay nangapuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. —Ang Mga Gawa 13:49, 52

Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwal-

hati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. —I Pedro 1:7, 8

Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumaring sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hi-

rap ni Cristo; upang sa pagkaha-
yag ng Kaniyang kaluwalhatian
naman ay mangagalak kayo ng
malabis na galak. —I Pedro 4:12, 13

At kayo nga sa ngayon ay may

kalumbayan: nguni't muli ko ka-
yong makikita, at magagalak ang
inyong puso, at walang makapag-
aalis sa inyo ng inyong kagala-
kan. —Juan 16:22

ILAGAY MO SA IYONG PUSO ANG PAPURI SA PANGINOON

At iyong iibigin ang Panginoon
mong Dios ng iyong buong puso,
at ng iyong buong kaluluwa, at ng
iyong buong lakas.

—Deuteronomio 6:5

Ako'y magpapasalamat sa Pa-
nginoon ng aking buong puso;
Aking ipakikilala ang lahat na
iyong kagilagilalas na mga gawa.

—Awit 9:1

Ang mabuting tao ay kumuku-
ha ng kagalingan sa mabubuting
kayamanan ng kaniyang puso.

—Lucas 6:45a

Ako'y magpapasalamat sa iyo
ng aking buong puso: sa harap ng
mga dios ay aawit ako ng mga
pagpuri sa iyo. Ako'y sasamba sa
dako ng iyong banal na templo.
At magpapasalamat sa iyong pa-

ngalan, dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katoohan. Sapagka't iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. —Awit 138:1, 2

Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko: at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kaniyang banal na pangalan.

—Awit 103:1

At kaniyang hinawakan siya sa kanang kamay, at siya'y itinindig: at pagdaka'y nagsilakas ang kaniyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso, siya'y tumayo, at nagpasimulang lumakad; at pumasok na kasama nila sa templo, na lumalakad, at lumulukso, at nagpupuri sa Dios.

—Mga Gawa 3:7, 8

ANG MGA BUNGA NG PAGPUPURI

Ang Dios ay Tumatahan sa mga Papuri

Nguni't ikaw ay banal, Oh ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. —Awit 22:3

Upang Maging Masaya Mamalagi kang Nagpupuri sa Panginoon

Ang kapurihan ay naghihintay sa iyo, Oh Dios, sa Sion.

—Awit 65:1a

Oh magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon: Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kaniyang harapan na may pagpapasalamat, tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kaniya na may mga pagaawitan.

—Awit 95:1, 2

Unahin ang Papuri at Susunod ang mga Pagpapala

Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; Purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga: ang Dios ang sarili naming Dios ay pagpapalain kami.

—Awit 67:5, 6

Ang Papuri ay Pumapawi ng Takot

Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan.

—II Timoteo 1:7

Ang Papuri ay Isang Ispirituwal na Hain, Ibigay mo ang Iyong Sarili sa Gawaing Ito

Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid бага, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan.

—Hebreo 13:15

ANG KALANGITAN AY PUNO NG PAPURI

Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit: Purihin ninyo Siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel: Purihin ninyo siya, buo niyang hukbo. Purihin ninyo siya, araw at buwan: Purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bituing maliwanag. Purihin ninyo siya, ninyong mga langit ng mga langit, at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon: Sapagka't siya'y nag-uutos, at sila'y nangalikha. Kaniya rin namang ipinagtatatag magpakailan-kai-

lan man: Siya'y gumawa ng pasiya na hindi mapapawi. . . . Purihin nila ang pangalan ng Panginoon; Sapagka't ang kaniyang pangalang mag-isa ay nabunyi: Ang kaniyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit.

—Awit 148:1-6, 13

Ikaw ay Magsanay na kung sa Langit ka Patungo

Purihin siya ng langit at lupa, ng mga dagat, at ng bawa't bagay na gumagalaw roon. —Awit 69:34

Ito ang Dahilan kaya Ikaw ay Natubos

Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga. . . Data-

puwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pagaaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa

kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapuwa't ngayon ay bayan ng Dios: na hindi nagsipagkamit ng awa, datapuwa't ngayo'y nagsipagkamit ng awa. —I Pedro 2:7a, 9, 10a

LAHAT AY INAANYAYAHANG MAKIISA SA KORONG NAGPUPURI

Oh ipakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat na mga bayan; Magsihiyaw kayo sa Dios ng tinig ng pagtatagumpay. . . . Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa Dios, kayo'y magsiawit ng mga pagpuri. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa ating Hari, kayo'y magsiawit ng mga papuri.

Sapagka't ang Dios ay Hari ng buong lupa. —Awit 47:1, 6, 7a

Magkaingay kayong may kagalakan sa Dios, buong lupa. . . . Buong lupa ay sasamba sa iyo, at aawit sa iyo; Sila'y magsisiawit sa iyong pangalan. (Selah)

—Awit 66:1, 4

Oh mangatuwa at magsiawit sa

kasayahan ang mga bansa: Sapagka't iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan. At iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. —Awit 67:4

Purihin ng bawa't bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon.

—Awit 150:6

Purihin Siya sa Kanyang Kagandahang-loob at Katotohanan

Oh purihin ninyo ang Panginoon,

PURIHIN ANG PANGINOON SAPAGKA'T SIYA AY SIYA

Nang magkagayo'y nagalak ang bayan, dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagka't sila'y may dalisay na puso na nangag-

on, ninyong lahat na mga bansa: Purihin ninyo Siya, ninyong lahat na mga bayan. Sapagkat ang kaniyang kagandahangloob ay daki-la sa atin; At ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon.

—Awit 117:1, 2

Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid; At lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat.

—Awit 33:4

handog na kusa sa Panginoon: At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon,

noon sa harap ng buong kapisa-
nan; At sinabi ni David, Purihin
Ka, Oh Panginoon, na Dios ng
Israel na aking ama, magpakailan
kailan man. Iyo, oh Panginoon
ang kadakilaan, at ang kapangya-
rihan, at ang kaluwalhatian, at
ang pagtatagumpay, at ang kara-
ngalan: sapagkat lahat na nanga-
sa langit at nangasa lupa ay iyo:
Iyo ang kaharian, oh Panginoon,
at Ikaw ay nataas na pangulo sa
lahat. Ang mga kayamanan at
gayon din ang karangalan ay nan-
gagmumula sa iyo, at Ikaw ang
nagpupuno sa lahat; at nasa iyong
kamay ang kapangyarihan at
kalakasan; at nasa iyong kamay

ang pagpapasalamat sa Iyo, at
aming pinupuri ang iyong malu-
walhating pangalan.

—I Cronica 29:9-13

Banal, banal, banal ang Pangi-
noon ng mga hukbo; ang buong
lupa ay napuno ng Kaniyang ka-
luwalhatian.

—Isaias 6:3b

Oh, Panginoon, Ikaw ay aking
Dios: aking ibubunyi ka, aking
pupurihin ang iyong pangalan; sa-
pagka't ikaw ay gumawa ng
kagilagilalas na bagay, sa maka-
tuwid baga'y ang iyong binalak
noong una, sa pagtatapat at
katotohanan.

—Isaias 25:1

PURIHIN ANG PANGINOON SAPAGKA'T SIYA AY SIYA

At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaong nangagtagumpay sa hayop, at sa kanyang larawan, at sa bilang ng kaniyang pangalan, ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog, na may mga alpa ng Dios. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Dios, at ang awit ng Cordero, na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, oh Panginoong Dios, na Makapangyarihan sa lahat; matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na Hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot, oh Panginoon, at luluwalhatiin ang

iyong pangalan? Sapagka't ikaw lamang ang banal; sapagka't ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisisamba sa harapan mo; sapagka't ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag.

—Apocalipsis 15:2-4

Ipinagbibilin ko sa iyo sa pani-ngin ng Dios na bumubuhay sa lahat ng mga bagay, at ni Cristo Jesus, na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag; Na tuparin mo ang utos, na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesu-cristo. Na sa Kaniyang kapanahu-

nan ay ipahahayag Siya, na mapalad at tanging Makapangyarihan, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga panginoon: Na Siya lamang ang walang kamatayan, na

PURIHIN ANG PANGINOON SAPAGKA'T SIYA AY SIYA

At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri, at nangagpaparangal at nangagpasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan kailan man. Ang dalawangpu't apat na matatanda ay mangagpapatirapa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan, at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan kailan man,

nananahan sa liwanag na di malapitan; na di nakita ng sinomang tao, o makikita man: sumakaniya mawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, Siya nawa.

—I Timoteo 6:13-16

kailan man, at ilalagay ang kaniyang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, Marapat ka, Oh Panginoon namin at Dios namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan: sapagka't nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha.

—Apocalipsis 4:9-11

Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa't bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan ng mapu-puting damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay; At nagsisigawan ng tinig na malakas, na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Dios na nakaupo sa

PURIHIN ANG KANYANG WALANG KAHULILIP NA KADAKILAAN

Dakila ang Panginoon, at marapat na purihin; at ang kaniyang kadakilaan ay hindi masayod.

luklukan, at sa Cordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan, at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay: at sila'y nangagpatirapa sa harapan ng luklukan, at nangagsisamba sa Dios. Na nangagsasabi, Siya nawa: Pagpapala at kaluwalhatian, at karunungan, at pagpapasalamat, at karangalan, at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Dios magpakailan kailan man. Siya nawa.

—Apocalipsis 7:9-12

Ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa, at ipahahayag ang iyong mga makapangyari-

hang gawa. Sa maluwalhating kamahalan ng iyong karangalan, at sa iyong mga kagilagilalas na mga gawa, magbubulay ako. At ang mga tao ay mangagsasalita ng kapangyarihan ng Iyong kakilalabot na mga gawa; at aking ipahahayag ang iyong kadakilaan. Kanilang sasambitin ang alaala sa iyong dakilang kabutihan, at aawitan nila ang iyong katuwiran. Ang Panginoon ay mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan; banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob.

Ang Panginoon ay mabuti sa lahat; at ang kaniyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Lahat mong

mga gawa ay mangagpapasalamat sa iyo oh Panginoon; at purihin ka ng iyong mga banal. Sila'y mangagsasalita ng kaluwalhatian ng iyong kaharian, at mangungusap ng iyong kapangyarihan. Upang ipabatid sa mga anak ng tao ang kaniyang mga mapangyarihang gawa, at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kaniyang kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian, at ang kapangyarihan mo'y sa lahat ng sali't saling lahi.

—Awit 145:3-13

Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Dios sa kaniyang santuario: Purihin ninyo

Siya sa langit ng Kaniyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kaniyang mga makapang-

yarihang gawa: Purihin ninyo siya ayon sa kaniyang marilag na kadakilaan. —Awit 150:1, 2

PURIHIN SIYA SA KANYANG LUKLUKAN AT KAPANGYARIHAN

Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan kailan man: Cetro ng kaganapan ang cetro ng iyong kaharian. —Awit 45:6

Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. —Isaias 66:1a

Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman; kahit ang langit, sapa-gka't siyang luklukan ng Dios. —Mateo 5:34

Itinatag ng Panginoon ang kaniyang luklukan sa mga langit; at ang kaniyang kaharian ay nag-pupuno sa lahat. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong makapang-yarihan sa kalakasan na gumaganap ng kaniyang salita, na nakikinig sa tinig ng kaniyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga hukbo niya: ninyong mga ministro niya, na nagsisigawa ng kaniyang kasaya-

han. Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga gawa niya, sa lahat na dako na kaniyang sakop; purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko.

—Awit 103:19-22

At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang

harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas: at walang nasumpungang kalalagyan nila.

—Apocalipsis 20:11

At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, Hindi mangyayari ito sa mga tao datapuwa't sa Dios ang lahat ng mga bagay ay mangyayari.

—Mateo 19:26

PURIHIN SIYA SA KANYANG KALUWALHATIAN

At ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay paris ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok, sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel.

—Exodo 24:17

Oh Panginoon, aming Panginoon,

Pagkarilag ng iyong pangalan sa boong lupa! Na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit.

—Awit 8:1

Purihin ang Panginoong Dios, ang Dios ng Israel, na Siya lamang gumagawa ng mga kababa-

laghang bagay; At purihin ang kaniyang maluwalhating pangalan magpakailan man; at mapuno ang buong lupa ng kaniyang kaluwalhatian. Siya nawa, siya nawa. —Awit 72:18, 19

Pumasok ka sa malaking bato, at magkubli ka sa alabok, sa kaki-labutan sa Panginoon, at sa kaluwalhatian ng kaniyang kamahalan. Ang mga tinging mapagma-taas ng tao ay mabababa, at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mahuhutok at ang Panginoon mag-isa ay mabubunyi sa kaarawang yaon. —Isaias 2:10, 11

At ang kaluwalhatian ng Pangi-

noon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat na tao, sapagka't sinalita ng bibig ng Panginoon. —Isaias 40:5

Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag sa araw: o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag: kindi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag, at ang iyong Dios ay iyong kaluwalhatian. —Isaias 60:19

Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man, Siya nawa. —Mateo 6:13b

PURIHIN SIYA SA KANYANG TAGUMPAY

Ang Lahat ng na Kay Cristo ay Mabubuhay na Magpasawalang Hanggan

Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay.

Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga: pagkatapos ay ang mga kay Cristo sa kaniyang pagparito. Kung magkaga-

yo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. —I Corinto 15:21-26

Palalaysin Si Satanas sa Huling Sandali

Ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito: ngayon ang prinsiphe

ng sanglibutang ito ay palalaya-
sin. —Juan 12:31

At inihagis ang malaking dra-
gon, ang matandang ahas, ang ti-
natawag na Diablo at Satanas,
ang dumadaya sa boong sanglibu-
tan. —Apocalipsis 12:9a

PURIHIN SIYA SA KANYANG DAKILANG KAPANGYARIHAN

Upang kanilang maalaman na
ikaw lamang, na ang pangalan ay
JEHOVA ay Kataastaasan sa
buong lupa. —Awit 83:18

Ang Panginoo'y pumapatay at
bumubuhay. Siya ang nagbababa
sa Sheol, at nagsasampa. Ang Pa-
nginoo'y nagpapadukha at nagpa-
payaman: Siya ang nagpapaba-

At ang diablo na dumaya sa ka-
nila ay ibinulid sa dagatdagatang
apoy at asupre, na kinaroroonan
din naman ng hayop at ng bula-
ang propeta; at sila'y pahhirapan
araw at gabi magpakailan kailan
man. —Apocalipsis 20:10

ba at siya rin naman ang nagpa-
pataas. Kaniyang ibinabangon
ang dukha mula sa alabok, Kani-
yang itinataas ang mapagkaila-
ngan mula sa dumihan, Upang
sila'y paluklukung kasama ng
mga prinsipe, At magmana ng
luklukan ng kaluwalhatian: Sa-
pagka't ang mga haligi ng lupa ay

sa Panginoon, At kaniyang ipinatong ang sanglibutan sa kanila.

—I Samuel 2:6-8

Sapagka't Ikaw, Oh Panginoon, ay kataastaasan sa buong lupa: Ikaw ay nataas na totoong higit kaysa lahat na mga dios.

—Awit 97:9

Ang Panginoon ay naghahari: Siya'y nananamit ng karilagan; ang Panginoon ay nananamit ng

kalakasan; siya'y nagbigkis niyaon: ang sanglibutan naman ay natatag, na hindi mababago. Ang luklukan mo'y natatag ng una: ikaw ay mula sa walang pasimula.

—Awit 93:1, 2

Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, at ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios.

—Roma 14:11

ANG ATING DAKILANG DIOS AY IPINAGBUBUNYI

Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Dios: Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa, ako'y mabubunyi sa lupa.

—Awit 46:10

Ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa itaas ng mga langit.

—Awit 113:4

Mataas ka, Oh Panginoon, sa

iyong kalakasan: sa gayo'y aming
aawitin at purpurihin ang iyong
kapangyarihan. —Awit 21:13

Ibunyi ninyo ang ating Panginoong Dios, at magsisamba kayo sa harap ng kaniyang tungtungan: Siya'y banal. —Awit 99:5

Ang Panginoon ay hahayag; sapagka't siya'y tumatahan sa mataas; Kaniyang pinuno ang Sion ng kahatulan at katuwiran.

—Isaias 33:5

Mabunyi ka, Oh Dios, sa itaas ng mga langit; Mataas ang iyong kaluwalhatian sa buong lupa.

—Awit 57:11

Sapagka't ganito ang sabi ng Mataas at Matayog na tumata-

han sa walang hanggan, na ang pangalan ay Banal; Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabangloob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba, at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi.

—Isaias 57:15

Sapagka't ikaw, Oh Panginoon, ay kataastaasan sa boong lupa: Ikaw ay nataas na totoong higit kay sa lahat na mga dios.

—Awit 97:9

Nguni't ang Panginoon ng mga hukbo ay nabunyi sa kahatulan, at ang Dios na Banal ay inaring banal sa katuwiran —Isaias 5:16

PURIHIN SIYA SA KANYANG DAKILANG PAGMAMAY-ARI

Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan: sapagka't ang buong lupa ay akin. —Exodo 19:5

At ang lupain ay hindi maipagbibili ng magpakailanman; sapagka't akin ang lupain: kayo'y taga ibang bayan at makikipamayang kasama ko. —Levitico 25:23

Sapagka't lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo: iyo ang kaharian, Oh Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. . . . Ngunit sino ako, at ano

ang aking bayan, na makapaghandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan: sapagka't ang lahat na bagay ay nangagmumula sa iyo, at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo.

—I Cronica 29:11b, 14

Na Kaniyang ginawa kay Cristo, nang ito'y kaniyang buhayang maguli sa mga patay, at pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalanngitan, Sa kaibabawan ng lahat na pamunuan, at kapamahalaan, at kapangyarihan, at pagkasakop, at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa dara-

ting: At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa, at siyang pi-

nagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia.

—Efeso 1:20-22

PURIHIN SIYA NA SIYA ANG PANGINOON

Ikaw ang Panginoon, Ikaw lamang; ikaw ang lumikha ng langit, ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinalaging lahat; at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo.

—Nehemias 9:6

Pupurihin kita, Oh Panginoon kong Dios ng boong puso; At luluwalhatiin ko ang iyong pangalan

magpakailan man. —Awit 86:12

Ako ang Panginoon; na Siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.

—Isaias 42:8

Si Hesu-Cristo ay Panginoon

Ngunit sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo,

na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. —I Corinto 8:6

Pakatalastasin nga ng boong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong

LUWALHATIIN ANG DIOS SA PAMAMAGITAN NG PAPURI

Ang naghahandog ng haing pasalamat ay lumuluwalhati sa akin; At sa kaniya na nag-aayos ng kaniyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios. —Awit 50:23

Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Dios, at dadakilain ko siya ng pasalamat. —Awit 69:30

Ikaw ay aking Dios, at magpa-

si Jesus na inyong ipinako sa krus. —Mga Gawa 2:36

At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. —Filipos 2:11

pasalamat ako sa iyo; ikaw ay aking Dios, aking ibubunyi ka. —Awit 118:28

Mga Kristianong Nagkakaisa sa Pagpuri

Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bi-big ay luwalhatiin ninyo ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. —Roma 15:6

Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. —Awit 29:2

Kayong nangatatokot sa Panginoon ay magsipuri sa kaniya: kayong lahat na binhi ni Jacob ay lumuwalhati sa kaniya; at magsitayong may takot sa kaniya, kayong lahat na binhi ni Israel.

—Awit 22:23

Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Siya nawa.

—I Pedro 4:11

IPAHAAYAG ANG KANYANG KALUWALHATIAN AT KADAKILAAN

Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Sapagka't

dakila ang Panginoon, at marapat na purihin: siya'y kinatatakutan higit kaysa lahat na Dios.

—Awit 96:3, 4

Mabunyi ka, Oh Dios, sa itaas ng mga langit; mataas ang iyong kaluwalhatian sa buong lupa.

—Awit 57:5

Oh Panginoong Dios, iyong minulang ipinakilala sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at ang iyong kamay na makapangyarihan: ano ngang Dios sa langit o sa lupa ang makagagawa ng ayon sa iyong mga gawa, at ayon sa iyong makapangyarihang kilos?

—Deuteronomio 3:24

Awitin ninyo ang kaluwalhatian ng kaniyang pangalan: paluwalhatiin ninyo ang pagpuri sa kaniya.

—Awit 66:2

Dakila ang Panginoon, at mara-

pat na purihin; at ang kaniyang kadakilaan ay hindi masayod.

—Awit 145:3

Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid.

—Awit 33:1

Ang aking kaluluwa ay maghambog sa Panginoon: maririnig ng maamo at masasayanan.

—Awit 34:2

Ang aking puso'y matatag, Oh Dios; ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga papuri, ng aking kaluwalhatian. . . . Mabunyi ka, Oh Dios, sa itaas sa mga langit: at ang iyong kaluwalhatian sa ibabaw ng buong lupa.

—Awit 108:1, 5

PURIHIN ANG DIOS SA KANIYANG MGA DAKILANG LAYUNIN

Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin. —Efeso 3:10, 11

Tayo rin naman sa kaniya ay ginawang mana, na itinalaga na niya tayo nang una pa ayon sa pasiya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasiya ng kaniyang kalooban. —Efeso 1:11

(Sapagka't ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak, at hindi

pa nagsisigawa ng anomang ma-buti o masama, upang ang layon ng Dios ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag). —Roma 9:11

Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa, na nagsabi, Tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari; at kung ano ang aking pinanukala, gayon manana-yo: na aking lalansagin ang taga Asiria sa aking lupain, at sa aking mga bundok ay yayapakan ko siya sa ilalim ng paa; kung magkagayo'y mahihawalay ang kaniyang atang sa kanila, at ang ipina-

san niya ay mahihwalay sa kani-
lang balikat. Ito ang panukala na
aking pinanukala sa buong lupa:

PURIHIN ANG DIOS SA KANIYANG MGA DAKILANG GAWA

Pagka binubulay ko ang iyong
mga langit, ang gawa ng iyong
mga daliri, ang buwan at ang mga
bituin na iyong inayos; Ano ang
tao upang iyong alalahanin siya?
At ang anak ng tao, upang iyong
dalawin siya? . . . Ako'y magpapa-
salamat sa iyo; sapagka't nilalang
ako na kakilakilabot at kagilagila-
las: Kagilagilalas ang iyong mga
gawa; at nalalamang mabuti ang
aking kaluluwa.—Awit 139:14; 8:3, 4

Ang kalangitan ay nagpapaha-

at ito ang kamay na inunat sa
lahat ng mga bansa.

—Isaias 14:24-26

yag ng kaluwalhatian ng Dios; at
ipinakikilala ng kalawakan ang
gawa ng kaniyang kamay.

—Awit 19:1

Upang aking maiparinig ang
tinig ng pagpapasalamat, at mai-
saysay ang lahat na iyong kagila-
gilalas na gawa.

—Awit 26:7

Marami, Oh Panginoon kong
Dios, ang mga kagilagilalas na
mga gawa na iyong ginawa; at
ang iyong mga pag-iisip sa amin:
Hindi mailalagay na maayos sa

harap mo kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila; sila'y hi-git kaysa mabibilang. —Awit 40:5

Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, siyasat ng lahat na nag-

tatamo ng kaligayahan diyan, ang kaniyang gawa ay karangalan at kamahalan: at ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. —Awit 111:2, 3

PURIHIN SIYA SA KANIYANG KALOOBAN AT KAPARAANAN

Sa Kaniyang Dakilang Kalooban

Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao; kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Dios. —Efeso 6:6

Kung ang sinomang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Dios. . . . —Juan 7:17a

Sapagka't ang dapat ninyong sabihin ay, Kung loloobin ng Panginoon ay mangabubuhay kami, at gagawin namin ito o yaon. —Santiago 4:15

Sapagka't sinomang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalake at aking kapatid na babae, at ina. —Mateo 12:50

Sa Kaniyang Mga Dakilang Kaparaanan

Oh kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Dios: Oh di matingkalang mga hatol niya, at hindi malirip na kaniyang mga daan.

—Roma 11:33

Tungkol sa Dios ang kaniyang lakad ay sakdal: Ang salita ng Panginoon ay subok. —Awit 18:30a

PURIHIN ANG KANIYANG MAKAPANGYARIHANG PANGALAN

Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kaniyang pangalan; Kayo'y mangagdala ng handog, at magsipasok kayo sa kaniyang mga looban. Oh

Sapagka't kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa iyong mga lakad. —Isaias 55:9a

... pumupuri, at nagbubunyi, at nagpaparangal sa Hari ng langit: sapagka't ang lahat niyang gawa ay katotohanan, at ang kaniyang mga daan ay kahalutalan. —Daniel 4:37a

sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan: manginig kayo sa harap niya, buong lupa. —Awit 96:8, 9

At sa araw na iyo'y inyong sa-

sabihin, Mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa Kaniyang pangalan, ipahayag ninyo ang kaniyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kaniyang pangalan ay marangal. —Isaias 12:4

Kung ano ang iyong pangalan, Oh Dios, gayon ang pagpuri sa iyo hanggang sa mga wakas ng lupa; ang iyong kanan ay puspos ng katuwiran. —Awit 48:10

Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na

pangalang, Ang Panginoon Mong Dios. Kung magkagayo'y gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. —Deuteronomio 28:58, 59

At maraming mga araw na ginawa niya ito. Datapuwa't palibhasa'y si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kaniya. At ito ay lumabas nang oras ding yaon.

—Mga Gawa 16:18

PURIHIN ANG KANIYANG MAKAPANGYARIHANG PANGALAN

At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. —Exodo 34:5

Kayo'y magsitayo at magsipuri sa Panginoon ninyong Dios na mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan: at purihin ang iyong maluwalhating pangalan, na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpuri. —Nehemias 9:5b

Purihin nila ang pangalan ng Panginoon: sapagka't siya'y nagutos at sila'y nangalikha. . . . Purihin nila ang pangalan ng Panginoon; sapagka't ang kaniyang pa-

ngalang mag-isa ay nabunyi: ang kaniyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. —Awit 148:5, 13

Purihin ninyo ang Panginoon; sapagka't ang Panginoon ay mabuti: magsiawit kayo ng mga papuri sa kaniyang pangalan; sapagka't maligaya. —Awit 135:3

Sa Dios ay naghahambog kami buong araw. At mangagpapasalamat kami sa iyong pangalan magpakailan pa man. (Selah) —Awit 44:8

Oh Panginoon, aming Panginoon, Pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa! —Awit 8:9

PURIHIN ANG KANIYANG MAKAPANGYARIHANG PANGALAN

Ako'y maghahain sa iyo ng kusang handog: ako'y magpapasalamat sa iyong pangalan, Oh Panginoon, sapagka't mabuti.

—Awit 54:6

At kayo'y magsisikaing sagana, at mangabubusog, at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Dios, na gumawa ng kababalaghan sa inyo; at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman.

—Joel 2:26

Ako'y magpapasalamat sa Panginoon, ayon sa Kaniyang katuwiran: at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na Kataastaasan.

—Awit 7:17

Narito, ang dalaga'y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, at ang pangalang itawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasaatin ang Dios. —Mateo 1:23

Kaya siya naman ay pinakadakilang ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa. —Filipos 2:9, 10

Oh dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon, at tayo'y mangag-

bunyi na magkakasama ng kaniyang pangalan. —Awit 34:3

Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan: Siya'y banal. —Awit 99:3

Purihin ang pangalan ng Panginoon,

noon, mula sa panahong ito at magpakailan man. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. Ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin.

—Awit 113:2, 3

ILAN SA MGA PANGALAN AT TITULO NI CRISTO

Ang Kaniyang Pinakamataas na Kapangyarihan

Simula at Katapusan—Ang Pinakamakapangyarihan—Apocalipsis 1:8

Pinagpala at Makapangkayarihan
—I Timoteo 6:15

Cristo ang Panginoon—Lucas 2:11

Cristo ang Kapangyarihan ng Dios at ang Katalinuhan ng Dios

—I Corinto 1:24

Emmanuel (Sumasa atin ang Dios)

—Mateo 1:23

Dios—Juan 1:1

Dios ng buong mundo—Isaias 54:5

Gobernador—Mateo 2:6

Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan—Colosas 2:10

Ako Nga—Juan 8:58

Hukom ng mga buhay at mga patay

—Ang Mga Gawa 10:42

Hari ng Kaluwalhatian—Awit 24:7, 10
HARI NG MGA HARI AT PANGI-
NOON NG MGA PANGINOON
—Apocalipsis 19:16
Panginoon mula sa langit
—I Corinto 15:47
Panginoon ng mga hukbo
—Isaias 54:5; Awit 24:10
Panginoong Dios, na Makapangyarihan
—Apocalipsis 15:3
Kabanalbanalan—Daniel 9:24
Anak ng Dios—Juan 9:35-37
Kamanghamangha, Tangapayo, Maka-
pangyarihang Dios, Walang hang-
gang Ama, Pangulo ng Kapayapaan
—Isaias 9:6
Kung Sino Siya sa Mundo
Obispo ng mga kaluluwa—I Pedro 2:25

Nais ng lahat ng bansa—Hagai 2:7
Kaibigan ng mga makasalanan
—Mateo 11:19
Saksing tapat—Apocalipsis 1:5
Hari sa buong lupa—Zacarias 14:9
Panginoon ng lahat—Mga Gawa 10:36
Pangulo ng mga hari sa lupa
—Apocalipsis 1:5
Pangtubos sa lahat—I Timoteo 2:6
Tapat na hukom—II Timoteo 4:8
Tagapagligtas ng sanlibutan
—Juan 4:42
Anak ng Tao—Mateo 8:20
Batong Itinakwil—Mateo 21:42
Bilang Tagapagligtas
Gumawa ng walang hanggang
kaligtasan—Hebreo 5:9

ILAN SA MGA PANGALAN AT TITULO NI CRISTO

Kaloob ng Dios—Juan 4:10

Jesucristo ang ating

Tagapagligtas—Tito 3:6

Panginoon ng kaluwalhatian

—I Corinto 2:8

Mesias ang Prinsipe—Daniel 9:25

Hain at Handog—Efeso 5:2

Manunubos—Isaias 59:20

Pagkabuhay na Mag-uli at

Kabuhayan—Juan 11:25

Tagapagligtas, Jesucristo

—II Timoteo 1:10

Araw ng Katuwiran—Malakias 4:2

Kung Sino Siya sa mga

Mananampalataya

Gumawa at sumakdal ng ating

pananampalataya—Hebreo 12:2

Totoong Kaibigibig

—Awit ng mga Awit 5:16

Tagapamagitan—I Juan 2:1

Tinapay na galing sa langit—Juan 6:51

Tinapay ng buhay—Juan 6:48

Sanga ng katuwiran—Jeremias 33:15

Kasintahang lalake—Mateo 9:15

Pangulong bato sa panulok—Efeso 2:20

Pangulong Pastol—I Pedro 5:4

Ang Cristo ng Dios—Lucas 9:20

Pintuan ng mga Tupa—Juan 10:7, 9

Buhay ng Walang Hanggan

—I Juan 5:20

Dios at Tagapagligtas, Jesucristo

—II Pedro 1:1

Dakilang Saserdote—Hebreo 3:1

Pag-asa sa kaluwalhatian—Colosas 1:27

Hari ng mga banal—Apocalipsis 15:3
Ilaw ng sanlibutan—Juan 8:12
**ANG PANGINOON AY ATING
KATUWIRAN**—Jeremias 23:6
Panginoong Jesus—Mga Gawa 7:59
Tagapamagitan—I Timoteo 2:5
Sugo ng tipan—Malakias 3:1
Prinsipe at Tagapagligtas
—Mga Gawa 5:31

Prinsipe ng Kapayapaan
—Isaias 9:6
Propeta—Lucas 24:19
Espiritung nagbibigay buhay
—I Corinto 15:45
Manunubos—Awit 19:14
Rosa ng Saron
—Awit ng mga Awit 2:1
Tunay na Ilaw—Juan 1:9

PURIHIN ANG PANGINOON SA SALITA NG DIOS

Binigyang-buhay ng Dios

Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran.

—II Timoteo 3:16

Nagbubunga ng Buhay na Walang Hanggan sa Mananampalataya

Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatali-ma sa Anak ay hindi makakakita

ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. —Juan 3:36

Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. —I Juan 5:13

Ngunit ang mga ito ay nangasulat, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Dios; at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang pangalan. —Juan 20:31

Lubos ang Kapangyarihan

Hindi бага ang aking salita ay parang apoy? sabi ng Panginoon; at parang pamukpok na dumudurog ng bato? —Jeremias 23:29

Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio; sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikalilig-tas ng bawa't sumasampalataya. —Roma 1:16a

Lubos na Dalisay

Bawa't salita ng Dios ay subok. —Mga Kawikaan 30:5a

Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. —Awit 12:6a

PURIHIN ANG PANGINOON SA SALITA NG DIOS

Ito ay Sakdal

Ang mga kautusan ng Panginoon ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa: Ang patotoo ng Panginoon ay tunay, na nagpapapantas sa hangal. —Awit 19:7

Lubos na Mapagkakatiwalaan

Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. —Mateo 5:18

Sukatan ng Katotohanan

At nagkatawang-tao ang Verbo,

at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. —Juan 1:14

Sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang Daan, at ang Katotohanan, at ang Buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. —Juan 14:6

Mananatili Magpakailan Man

Ang damo ay natutuyo, ang buklak ay nalalanta; nguni't ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailan man.

—Isaias 40:8

PURIHIN ANG PANGINOON SA SALITA NG DIOS

Ito ang Ating Liwanag

Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. —Awit 119:105

Iniibig ng Lingkod ng Dios

Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. —Awit 119:140

Ito ang ating Pagkain

Upang kaniyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawa't bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. —Deuteronomio 8:3b

Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol

sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. —I Pedro 2:2

Puspos ng mga Layunin

Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. —Roma 15:4

Ito ay Binhi

Ang manghahasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito'y yaong nangasatabi ng daan, na doon nahahasik ang salita.

—Marcos 4:14, 15a

Ito ang Sandata

Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay-sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hang-

gang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. —Hebreo 4:12

PURIHIN ANG DIOS SA KANIYANG BANAL NA DUGO NG TIPAN

Basahin ang Exodo 24:6-8 at Hebreo 9.

Ang Dugo ni Cristo sa Bagong Tipan

Sapagka't ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. —Mateo 26:28

At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking

dugo: gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom, sa pag-aalala sa akin. —I Corinto 11:25

Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? —Hebreo 10:29

Ngayon ang Dios ng kapayapa-

an na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. —Hebreo 13:20

Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may

buhay na walang hanggan.

—Juan 6:54a

At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.

—Apocalipsis 12:11

PURIHIN ANG PANGINOON!

*Na ang Aking Dios ay Namatay
Dahil sa Akin*

Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig ng Dios, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin. —I Juan 3:16a

*Siya ang Makapangyarihan na
Nabuhay na Mag-uli*

Sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya't mamatay, gayon ma'y mabubu-

hay siya. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. Sinasampalatayanan mo baga ito? —Juan 11:25, 26

Binili Niya ang Aking Kaligtasan

Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.

—Mga Gawa 20:28

Binigyan Niya Ako Bagong Kapanganakan

Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pa-

mamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi.

—I Pedro 1:23

Ako ay Ligtas na sa Paghatol

Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Cristo Jesus.

—Roma 8:1

Ako ay Tagapagmana sa mga Walang Hanggang Kayamanan

At mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa kaniya.

—Santiago 2:5b

Sa Kaligtasan sa Kasalanan

At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan.

—I Juan 3:5

PURIHIN ANG PANGINOON!

Kaligtasan sa Kapahamakan

At ang usok ng hirap nila ay napailanglang magpakailanman; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinumang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan.

—Apocalipsis 14:11

Sa Napakasaganang Kaligtasan

At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na

Dios, at ang buhay na walang hanggan. —I Juan 5:20

Sa Kaligtasang Tiyak at Walang Hanggan

Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. —Juan 10:27, 28

At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. —Juan 17:3

PURIHIN ANG PANGINOON!

Sa Pagtawag sa Pagsisisi

At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit: hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. —Marcos 2:17

Sa Pag-aalis ng Tibo (Kamandag) sa Kamatayan

Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon oh kamatayan, ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautu-

san: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.

—I Corinto 15:55-57

Sa Kaligtasan Sa Pamamagitan ng Pananampalataya Kay Jesus

At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. —Mga Gawa 16:31

Sa Tanging Paraan Lamang Para sa Kaligtasan

Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay

PURIHIN ANG PANGINOON!

hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. —Juan 3:3

Sa Dakilang Lakas at Awit

Ang Panginoon ay aking lakas at awit, At siya'y naging aking kaligtasan: Ito'y aking Dios, at siya'y aking pupurihin. Dios ng aking ama, at siya'y aking tatanghalin. —Exodo 15:2

Sa Pakikipag-ugnayan Kay Cristo

Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na

si Jesucristo. —I Juan 1:3

Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sino-man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko.

—Apocalipsis 3:20

Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa kaniya, sa lahat na nagsisitawag sa kaniya sa katotohanan.

—Awit 145:18

Sapagka't kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. —Mateo 18:20

PURIHIN ANG PANGINOON!

Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama na kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin.

—I Corinto 1:9

Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo.

—Juan 14:20

At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu kaniyang ibinigay sa atin.

—I Juan 3:24

*Purihin Siya ng Higit at Higit
Dahil sa Kaniyang Katuwiran
at Kaligtasan*

Nguni't ako'y maghihintay na palagi, at pupuri pa ako sa iyo ng higit at higit. Ang bibig ko'y mag-sasaysay ng iyong katuwiran, at ng iyong pagliligtas boong araw. . . . Ang iyo ring katuwiran, Oh Dios, ay totoong mataas; ikaw na gumawa ng dakilang mga bagay, Oh Dios, sino ang gaya mo.

—Awit 71:14, 15a, 19

Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa

PURIHIN ANG PANGINOON!

sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. —Juan 16:33

Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: . . . Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. —Juan 14:27

Katapangan sa Pamamagitan ng Dugo ni Jesus

Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pama-

magitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman.

—Hebreo 10:19, 20

Katubusan at Kasipagan

Na siyang nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa atin, upang ta-yo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at malinis niya sa kaniyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kaniyang sariling pag-aari. —Tito 2:14

Oh purihin ninyo ang ating Dios, ninyong mga bayan, at iparinig ninyo ang tinig ng kaniyang kapurihan. —Awit 66:8

ANG PANGINOON ANG AKING KAPURIHAN

Iyong pagalingin ako, Oh Panginoon, at gagaling ako; iyong iligtas ako, at maliligtas ako: sapagka't ikaw ang aking kapurihan. —Jeremias 17:14

Siya Ang Aking Walang Hanggang Pag-Asa

Na hintayin yaong mapalad na pagasa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo. —Tito 2:13

Siya Ang Aking Walang Hanggang Buhay

Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay

na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. —Juan 17:2

Mga Bunga ng Kabanalan sa Pamamagitan Niya

Na mangapuspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Dios.

—Filipos 1:11

Ang Mga Bata ay Nag-aalay ng Sakdal na Papuri

At nagsilapit sa kaniya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kaniyang pinagaling. Datapuwa't nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang ba-

gay na kaniyang ginawa, at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nangagsasabi, Hosana sa Anak ni David; ay nangagalit sila, At sinabi nila sa kaniya, Naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito?

PAGPURI SA GITNA NG PAGSUBOK SA PANANAMPALATAYA

Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok.

—I Pedro 1:5, 6

At sinabi sa kanila ni Jesus, Oo: kailan man baga'y hindi ninyo nabasa, Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri?

—Mateo 21:14-16

Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanedrin, na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapatdapat na mangagbata ng kaalimurahan dahil sa Pangalan.

—Mga Gawa 5:41

Tulad sa nangalulungkot, gayon ma'y laging nangagagalak; tulad sa mga dukha, gayon ma'y nangagpapayaman sa marami;

gaya ng walang anomang pag-aari, gayon ma'y mayroon ng lahat ng mga bagay. —II Corinto 6:10

At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. —Roma 8:17

Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga

kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis.

—Santiago 5:10, 11a

Sapagka't ang aming magandang kapighatian, na sa isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan.

—II Corinto 4:17

HARAPIN ANG LAHAT NG BAGAY NANG MAY PAGPAPASALAMAT

... Kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu; ... Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon.

noong Jesucristo sa Dios na ating Ama. —Efeso 5:18b, 20

At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin nin-

yong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. —Colosas 3:17

Manatili kayong palagi sa panalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapapasalamat. —Colosas 4:2

Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. —Filipos 4:6

Ihandog mo sa Dios ang haing pasasalamat: at tuparin mo ang iyong mga panata sa Kataastaa-

san: At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan; iligtas kita, at iyong luluwalhatiin ako. —Awit 50:14, 15

Ito ay Kalooban ng Dios

Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo.

—I Tesalonica 5:18

Ang Paraan ng Paglapit sa Dios

Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: Mangapasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. —Awit 100:4

PURIHIN ANG PANGINOON!

***Sa Kanyang Walang Bayad at
Walang Katapusang Biyaya Na
Lubos ang Kadakilaan at
Kaluwalhatian***

Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus.

—Roma 3:24

Sa Kalayaan Mula Kay Satanas

Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga ma-

na sa kasamahan ng mga pinapagging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.

—Mga Gawa 26:18

Pasakop nga kayo sa Dios; datapuwa't magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo.

—Santiago 4:7

Sa Kalayaan Mula sa Kamatayan

Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin.

—Roma 5:21

Sa Kalayaan Mula sa Kasalanan

Na sa Kaniya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya. —Efeso 1:7

Sa Kalayaan Mula sa mga Kasamaang Namana

Upang, sa pagkaaring-ganap sa atin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. —Tito 3:7

PURIHIN SIYA SA MGA SUMUSUNOD NA RELASYON O KAUGNAYAN

Tayo ay mga Kaibigan ng Makapangyarihang Dios

Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo.

—Juan 15:14

Tayo ay mga Anak ng Dios

Sapagka't ang lahat ng mga pi-

napatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. —Roma 8:14

Tayo ay mga Alipin ng Dios

Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo. . .

—Santiago 1:1a

***Tayo ay mga Sugo Para kay
Cristo***

Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namanhik ang Dios sa pamamagitan namin. . . . —II Corinto 5:20a

Tayo ay mga Hari at Saserdote

At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan-kailanman. Siya nawa. —Apocalipsis 1:6

***Tayo ay mga Bahagi ng Katawan
ni Cristo***

Sapagka't tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. —Efeso 5:30

***Tayo ay Maging Asawa ng
Cordero ng Dios***

. . . sapagka't dumating ang pagkakasal ng Cordero, at ang kaniyang asawa ay nahahanda na. . . . Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Cordero. —Apocalipsis 19:7b, 9b

PAPURI, BAHAGI NG PAGSAMBA SA PUBLIKO

Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng mara-

ming tao. —Awit 35:18

Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagan-

dahang-loob at dahil sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao! Ibunyi rin naman nila siya sa kapulungan ng bayan. —Awit 107:31, 32a

Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuario, at purihin ninyo ang Panginoon.

—Awit 134:2

Sapagka't sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon. Isang Dios na kakilakilabot sa kapulungan ng mga banal, at kinatatakutan ng higit sa lahat na nangasa palibot niya? —Awit 89:6, 7

Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kaniyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. —Awit 149:1

Ako'y magpapasalamat ng marami ng aking bibig sa Panginoon; oo, aking pupurihin siya sa gitna ng karamihan. —Awit 109:30

Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon; Purihin ninyo siya, Oh ninyong mga lingkod ng Panginoon: Ninyong nagsisitayo sa bahay ng Panginoon. Sa mga loban ng bahay ng ating Dios.

—Awit 135:1, 2

UMAWIT NG MGA PAPURI SA PANGINOON

At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig sa makatuwid bagay pagpuri sa aming Dios: Marami ang mangakakakita at mangatatakot, At magsisitwala sa Panginoon.

—Awit 40:3

Ako'y aawit sa Panginoon, sapagka't ginawan niya ako ng sagana.

—Awit 13:6

Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon, na nagsisitahan sa Sion: Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kaniyang mga gawa.

—Awit 9:11

Magkaingay kayo ng may kagalkan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, Mangaglingkod kayo

na may kasayahan sa Panginoon: Magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan.

—Awit 100:1, 2

Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Dios, at dadakilain ko siya ng pasasalamat.

—Awit 69:30

Kaya't ako'y magpapasalamat sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, At aawit ako ng mga pagpupuri sa iyong pangalan.

—Awit 18:49

Datapuwa't nang maghahatinggabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Dios, at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo; At ka-

ginsaginsa'y nagkaroon ng isang malakas na lindol, ano pa't nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay-bilangguan: at pagdaka'y

nangabuksan ang lahat ng mga pinto, at nangakalas ang mga gapos ng bawa't isa.

—Mga Gawa 16:25, 26

SIYA AY MARAPAT PAKAPURIHIN

Dakila ang Panginoon, at marapat pakapurihin, sa bayan ng aming Dios, sa kaniyang banal na bundok. —Awit 48:1

Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga bayan. —Awit 67:3

Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito, at magsisisamba sa harap mo, Oh Panginoon; at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan. Sapagka't

ikaw ay dakila, at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay: ikaw na mag-isa ang Dios.—Awit 86:9, 10

Magalak kang mainam, Oh anak na babae ng Sion; humiyaw ka, Oh anak na babae ng Jerusalem: narito, ang iyong hari ay naparirito sa iyo; siya'y ganap at may pagliligtas. —Zacarias 9:9a

Sapagka't dakila ang Panginoon, at marapat na purihing mainam: Siya rin nama'y marapat na

katakutan ng higit sa lahat na dios. Sapagka't lahat ng dios ng mga bayan ay mga diosdiosan: nguni't nilikha ng Panginoon ang mga langit. Karangalan at kama-halan ang nangasa harap niya: Kalakasan at kasayahan ang nangasa kaniyang tahanan.

—I Cronica 16:25-27

Magbigay-daan sa Banal na Kagalakan

Nguni't iyong pagalakin ang lahat na nagsisipagkanlong sa iyo, pahiyawin mo nawa sila sa kagalakan magpakailan man, sapagka't iyong ipinagsasanggalang sila: Mangagalak nawa rin sa iyo ang magsisiibig ng iyong pangalan.

—Awit 5:11

MAKAPAGTITIWALA AKO SA AKING DIOS MAGPAKAILAN MAN

Magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailan man: sapagka't nasa Panginoon Jehova ang walang hanggang bato. —Isaias 26:4

Ang walang hanggang Dios ay iyong dakong tahanan, at sa iba-ba'y ang walang hanggang mga

bisig. —Deuteronomio 33:27a

Ang Dios ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mangaglipat sa kagitnaan

ng mga dagat; Bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mangauga dahil sa unos niyaon. (Selah) May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios, sa banal na dako ng mga tebernakulo ng kataastaasan. Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: Tutulungan siya ng Dios na maaga. Ang mga bansa ay nangagkagulo, ang mga kaharian ay nangakilos: Inihyaw niya

ang kaniyang tinig, ang lupa ay natunaw. —Awit 46:1-6

...at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS. Siya'y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan; at sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama: At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailan man; at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian.

—Lucas 1:31b-33

HINIRANG UPANG PURIHIN SI CRISTO MAGPASAWALANG-HANGGAN

*Ang Iglesia ay Lumuluwalhati
kay Cristo Magpasawalang-
hanggan*

Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa boong panahon magpa-

kilan man. Siya nawa. —Efeso 3:21

Sa iisang Dios na ating Taga-pagligtas, sa pamamagitan ni Jesus Cristo na ating Panginoon, ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan, sa kaunaunahang panahon, at ngayon at magpakailan man. Siya nawa. —Judas 25

Hinirang Niya Tayo Upang Purihin ang Kanyang Kaluwalhatian

Upang tayo'y maging kapurihan ng kaniyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa nang una kay Cristo: Na sa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng kato-

tohanan, ng evangelio ng inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo, na ipinangako, Na siyang patoto sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Dios, sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian.

—Efeso 1:12-14

At ito'y idinadalangin ko, na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala; Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling; upang kayo'y maging mga tapat at walang

kapintasan hanggang sa kaaran ni Cristo; Na mangapuspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y

sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Dios. —Filipos 1:9-11

PATULOY SIYANG PURIHIN MAGPASAWALANG HANGGAN

Aking pupurihin ang Panginoon sa boong panahon: ang pagpuri sa kaniya ay laging sasa aking bibig. —Awit 34:1

Sa gayo'y kaming iyong bayan at mga tupa sa pastulan mo, mangagpapasalamat sa iyo magpakailan man: aming ipakikilala ang iyong kapurihan sa lahat ng mga lahi. —Awit 79:13

...at sila'y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal, ang Panginoong

Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri, at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakauupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan kailan man, Ang dalawangpu't apat na matatanda ay mangagpapatirapa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan, at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan man, at ilala-

gay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, Marapat ka, Oh Panginoon namin at Dios namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan: sapagka't nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw, at nangalikha.

—Apocalipsis 4:8b-11

SAMBAHIN SI CRISTO, SAPAGKA'T SIYA'Y KARAPAT-DAPAT

At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka't ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng

Nguni't aming pupurihin ang Panginoon, mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon.

—Awit 115:18

Samantalang ako'y nabubuhay ay pupurihin ko ang Panginoon: ako'y aawit ng mga pagpuri sa aking Dios, samantalang ako'y may buhay.

—Awit 146:2

iyong dugo ang mga tao sa bawa't angkan, at wika, at bayan, at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Dios; at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. At nakita ko, at

narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda; at ang bilang nila ay sangpung libong tigsasangpung libo at libolibo; Na nangagsasabi ng malakas na tinig, karapatdapat ang Cordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, at kayamanan, at karunungan, at kalakasan, at kapurihan, at kaluwalhatian, at pagpapala. At ang baw't bagay na nilalang

na nasa langit, at nasa ibalaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito, ay narinig kong nangagsasabi, sa kaniya na nakaupo sa luklukan at sa Cordero ay ang pagpapala, at kapurihan, at kaluwalhatian, at paghahari, magpakailan kailan man. At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, Siya nawa. At ang matatanda ay nangagpatirapa at nangagsisamba. —Apocalipsis 5:9-14

MGA PILING SALMO

Oh magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit: Magsiawit kayo sa Panginoon, boong lupa.

Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya; Ihayag ninyo ang kaniyang pagli-

ligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Sapagka't dakila ang Panginoon, at marapat na purihin: Siya'y kinatatakutang higit kay sa lahat na dios. Sapagka't lahat ng mga dios sa mga bayan ay mga diosdiosan: Nguni't nilikha ng Panginoon ang langit. Karangalan at kamahalan ay nasa harap niya: Kalakasan at kagandahan ay nasa kaniyang santuario. Magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan, Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Magbigay kayo sa Panginoon

ng kaluwalhatian ukol sa kaniyang pangalan; kayo'y mangagdala ng handog, at magsipasok kayo sa kaniyang mga looban. Oh sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan: Manginig kayo sa harap niya, boong lupa. Sabihin ninyo sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay naghahari: Ang sanglibutan naman ay natatatag na hindi makikilos: Kaniyang hahatulan ng karapatan ang mga bayan. Matuwa ang langit at magalak ang lupa; Humugong ang dagat, at ang boong naroon; Sumaya ang bukiran at lahat na nasa kaniya; Kung magkagayo'y aawit dahil sa kagalakan, ang lahat na punong

kahoy sa gubat; sa harap ng Panginoon; sapagka't siya'y dumarating: Sapagka't siya'y dumarating upang hatulan ang lupa: Kaniyang hahatulan ng katuwiran ang sanglibutan, at ng kaniyang katotohanan ang mga bayan.

—Awit 96:1-13

Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon: Magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios: Siya ang lumalang sa atin, at tayo'y kaniya: Tayo'y kaniyang bayan, at mga tupa ng

kaniyang pastulan. Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuangdaan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: Mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. Sapagka't ang Panginoon ay mabuti; ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man; at ang kaniyang pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi.

—Awit 100:1-5

Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Dios: Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa, ako'y mabubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay samasa atin; ang Dios ni Jacob ay ating kanlungan.

—Awit 46:10-11

ESPIRITUWAL NA KAPANGYARIHAN SA PAPURI

Ang Dios ay nananahan sa papuri ng Kanyang piling mga tao. Ang taong tunay na nagpupuri sa Dios mula sa kanyang puso ay lalong mapupuspos ng Espiritu sapagkat ang Dios ay nananahan sa mga papuring ito. Ito ang tiyak na pamamaraan upang makamtan ang higit na Presensiya at kapangyarihan ng Dios sa kanyang buhay.

Ang Espirituwal na kapangyarihan mula sa Panginoon ay dumating sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ("mangapuspos ng Espiritu"); sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ng Kanyang Dugo, Kanyang Pangalan, Kanyang Pagmamahal; sa pamamagitan ng nabisa at masidhing pananalangin ng isang taong matuwid; at sa pamamagitan ng pagsunod sa Dios. Sa libretang ito ay makikita pa natin ang isang bahagi ng kapangyarihan—yaong pagpuri sa Panginoon. Habang ang isang tao ay nagbibigay ng maibiging papuri sa Dios, ay lalo't higit siyang magkakaroon ng espirituwal na kapangyarihan.

Published in numerous languages as God supplies funds in answer to prayer. If you would like more copies for prayerful distribution, write in English. Specify which language(s) you need and how many booklets.

World Missionary Press, PO Box 120, New Paris, IN 46553-0120 USA

www.wmpress.org

1-17



Read booklets online or by App
www.wmp-readonline.org
1209 Tagalog PTL